



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle

6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: www.vmpwa.org

Date: March 30, 2025

LÁ THƯ MỤC VỤ



Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Trong Năm Thánh 2025, quý Ông Bà Anh Chị Em hẳn cũng đã nghe nói tới việc lãnh ơn toàn xá và ai cũng cố gắng chuẩn bị tâm hồn, xưng tội, dâng thánh lễ sốt sắng, rước lễ, đọc kinh, viếng nhà thờ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Mục đích là để chúng ta được biến đổi cuộc sống tốt hơn vì cả cuộc đời chúng ta luôn cố gắng sống gần Chúa và tha nhân hơn. Sự hoán cải không chỉ một vài lần để hưởng ơn toàn xá, nhưng là nỗ lực thường xuyên cả đời.

Việc lãnh nhân ơn toàn xá là để giúp cho các linh hồn. Đó là món quà đặc biệt hơn mọi tiền của trần gian. Lòng hiếu thảo, lòng mến yêu thể hiện nơi sự quan tâm và cầu nguyện cho người thân, cho Ông Bà Cha Mẹ, Anh Chị Em, thân bằng quyến

thuộc và bạn hữu.

Vì giáo xứ chúng ta được chọn làm một trong năm địa điểm hành hương, cho nên chúng ta tránh làm như thói quen, **mà đặt tâm trí và nỗ lực vào việc lãnh ơn toàn xá: cần ý thức, hiểu biết những việc chúng ta làm, những kinh chúng ta đọc.** Có nhiều người thắc mắc: vậy cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha là cầu những ý nào. Tôi xin gởi đến bản dịch sau đây: **Tháng 1: Cầu cho quyền được tiếp cận giáo dục:** Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người di cư, người tị nạn và những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, để quyền được giáo dục của họ, vốn cần thiết để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, luôn được tôn trọng. **Tháng 2: Cầu cho Ôn gọi Linh mục và Tu sĩ.** Chúng ta hãy cầu nguyện để cộng đồng Giáo hội có thể chào đón những khao khát và sự lưỡng lự của những người trẻ cảm thấy được mời gọi phục vụ sứ mệnh của Chúa Kitô trong đời sống Linh mục và tu trì. **Tháng 3: Cầu cho các gia đình đang gặp khủng hoảng:** Cầu cho các gia đình đang gặp khủng hoảng. Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình tan vỡ có thể tìm ra phương thuốc chữa lành vết thương của họ thông qua sự tha thứ, tái khám phá những món quà của nhau ngay cả trong sự khác biệt của họ. **Tháng 4: Cầu cho việc sử dụng các công nghệ mới.** Chúng ta hãy cầu nguyện để việc sử dụng các công nghệ mới sẽ không thay thế các mối tương quan giữa con người, sẽ tôn trọng phẩm giá của con người và sẽ giúp chúng ta đối mặt với các cuộc khủng hoảng của thời đại chúng ta. **Tháng 5: Cầu cho các điều kiện làm việc.** Chúng ta hãy cầu nguyện để thông qua công việc, mỗi người có thể tìm thấy sự viên mãn, gia đình có thể được duy trì trong phẩm giá và xã hội có thể được nhân bản hóa. **Tháng 6: Cầu nguyện cho sự gia tăng lòng nhân từ đối với thế giới.** Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người chúng ta có thể tìm thấy niềm an ủi trong mối tương quan cá nhân với Chúa Giêsu và biết học nơi Trái Tim Chúa lòng nhân từ đối với thế giới. **Tháng 7: Cầu cho việc đào luyện sự phân định** Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể luôn học cách phân định, biết cách lựa chọn lối sống và từ chối mọi thứ khiến chúng ta xa rời Chúa Kitô và Tin Mừng. **Tháng 8: Cầu cho việc cùng nhau chung sống.** Chúng ta hãy cầu nguyện cho những xã hội nơi mà sự chung sống dường như khó khăn hơn sẽ không khuất phục trước sự cám dỗ đối đầu bởi lý do sắc tộc, chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ. **Tháng 9: Cầu cho mối tương quan của chúng ta với toàn thể công trình sáng tạo.** Chúng ta hãy cầu nguyện để, với cảm hứng của Thánh Phanxicô, chúng ta có thể trải nghiệm sự phụ thuộc lẫn nhau

với mọi loài thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương và xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. **Tháng 10: Cầu cho sự hợp tác giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau.** Chúng ta hãy cầu nguyện để những người có niềm tin vào các truyền thống tôn giáo khác nhau có thể cùng nhau bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại. **Tháng 11: Cầu cho việc phòng chống vấn nạn tự tử.** Chúng ta hãy cầu nguyện để những người đang có ý định tự tử sẽ tìm được sự hỗ trợ, chăm sóc và tình yêu thương mà họ cần trong cộng đoàn và đồng thời cởi mở đón nhận vẻ đẹp của sự sống. **Tháng 12: Cầu cho các Kitô hữu ở những vùng xung đột.** Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu đang sống trong bối cảnh chiến tranh hoặc xung đột, đặc biệt là ở Trung Đông, có thể trở thành những hạt giống của hòa bình, hòa giải và hy vọng.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em đến lãnh nhận bí tích hòa giải trong mùa Chay để chuẩn bị tâm hồn cho Đại Lễ Phục Sinh sắp tới. Có 4 buổi hòa giải: hai ngày cuối tuần này và cuối tuần tới.

Trong Chúa Kitô,


Lm Gioakim Dao Xuân Thành